

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X của TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của UBND Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, thành phố đặt mục tiêu trọng tâm năm 2018 là tập trung và tích cực triển khai thực hiện 07 Chương trình đột phá gắn với việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế; đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ trọng điểm gắn với chỉnh trang đô thị; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, xây dựng đô thị thông minh và chính phủ điện tử; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên lênh, rạch kết hợp chỉnh trang đô thị của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh nằm trong Chương trình đột phá chỉnh trang và phát triển đô thị thuộc một trong bảy Chương trình đột phá của Thành phố. Đây nhiệm vụ trọng tâm của thành phố nhằm chỉnh trang lại đô thị, ổn định và nâng cao chất lượng đời sống của người dân tại Thành phố.

Với kế hoạch di dời 20.000 hộ dân từ 2016-2020 và tổng vốn đầu tư hơn 30.00 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư cho các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên lênh, rạch, chỉnh trang đô thị Thành phố đang tạo áp lực lớn cho ngân sách Thành phố. Trong bối cảnh các nguồn vốn ngân sách để đầu tư phát triển còn hạn hẹp, việc xã hội hóa nguồn vốn bằng hình thức hợp tác công - tư (PPP) là xu thế tất yếu và là chủ trương đúng đắn của lãnh đạo Thành phố để giảm áp lực nợ công, đồng thời tạo sức lan tỏa, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng quyết định lựa chọn đầu nhằm kịp thời triển khai tiến độ Dự án, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tại khu định cư mới.

Trải qua hơn 50 năm thành lập và phát triển, Vietcombank đã và đang khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại lớn, chủ đạo và chủ lực của Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng với chất lượng quản trị tốt nhất; hoạt động hiệu quả cao nhất và chất lượng nguồn nhân lực tốt nhất tại Việt Nam.

Năm 2017, Vietcombank đã đạt được những kết quả vượt bậc với tổng tài sản Vietcombank tăng 31,59% so với cuối năm 2016, đạt 1.034.230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 33,8% và đạt 11.000 tỷ đồng, tình hình thanh khoản dồi dào với tỷ lệ LDR tổng thể đạt 76,31%.

Vietcombank cũng đã hợp tác thành công với Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) trong thương vụ thoái vốn 5 tỷ USD- thương vụ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc coi là một hình mẫu, một khuôn khổ cho

cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; ký kết Hợp tác chiến lược tài trợ gần 1.000 tỷ đồng cho 14 đơn vị thành viên của Savico.

Cũng trong năm qua, Vietcombank liên tục được phong tặng các giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín trên thế giới như ”một trong 10 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất cả nước” do Cục thuế trao tặng, ”Ngân hàng có khả năng sinh lời cao nhất” do The Asian Banker trao tặng, ”Ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất” do Moody phong tặng, ”Ngân hàng có thị giá lớn nhất” do Forbes phong tặng, ”Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp” do Euromoney trao tặng.

Năm 2018, toàn hệ thống Vietcombank nỗ lực đẩy mạnh các mảng hoạt động, thực hiện thắng lợi kế hoạch theo đúng định hướng của Chính phủ và NHNN với một số chỉ tiêu chính được xác định: Tổng tài sản tăng khoảng 14%; huy động vốn từ nền kinh tế tăng khoảng 17%; tín dụng tăng khoảng 16%; tỉ lệ nợ xấu dưới 1,0%; lợi nhuận trước thuế đạt 12.000 tỷ đồng dựa trên ba trụ cột chính là Bán lẻ - Đầu tư – Dịch vụ. Định hướng từ nay cho đến năm 2020, Vietcombank phấn đấu trở thành ngân hàng đứng đầu về bán lẻ, ngân hàng đứng thứ 2 về bán buôn và trở thành định chế tài chính lớn trong khu vực.

Nhận thức sự phát triển của Vietcombank gắn liền với sự phát triển của cả nước nói chung và thành phố HCM nói riêng cũng như tầm quan trọng của Thành phố đối với cả nước, với kinh nghiệm và Vietcombank cam kết sẽ đồng hành cùng mọi mục tiêu phát triển của Thành phố, cụ thể:

- Một là, Vietcombank cam kết sẽ đồng hành cùng Thành phố tiếp tục triển khai 07 Chương trình đột phá trong năm 2018 nói chung và Chương trình Chương trình đột phá chính trang và phát triển đô thị nói riêng.

Thời gian vừa qua Vietcombank đã tích cực hưởng ứng chủ trương của Thành phố bằng việc ký biên bản thỏa thuận cho vay vốn đối với các 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), đã và sẽ tham gia tài trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động cho các lĩnh vực ưu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã dành 3.950 tỷ VND cho “Chương trình cho vay đầu tư phát triển hệ thống cấp nước nhằm đảm bảo cấp nước sạch cho 100% hộ dân trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh”; 10.000 tỷ đồng cho Chương trình “Vietcombank đồng hành vì sự phát triển của ngành Công nghiệp và Công nghiệp Hỗ trợ tại TP HCM; 10.000 tỷ đồng cho Chương trình đầu tư xây dựng cơ sở y tế và trang thiết bị y tế; Chương trình kết nối ngân Ngân hàng – Doanh nghiệp và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tp. HCM với Gói tín dụng trị giá 27.000 tỷ đồng, Chương trình bình ổn giá./.

Theo đó, Vietcombank mong muốn tiếp tục trở thành ngân hàng đầu tư đối với các dự án của Thành phố và là ngân hàng cung cấp dịch vụ như dịch vụ thu ngân sách, dịch vụ thanh toán thuế online, dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế,... với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh và năng động.

Bên cạnh việc tham gia đầu tư vào các dự án trọng điểm của Thành phố, Vietcombank sẽ đồng hành cùng Thành phố kêu gọi vốn đầu tư cả trong nước và nước ngoài thông qua mối quan hệ chiến lược với các tổ chức tín dụng và phi tín dụng trong và ngoài nước.

- Hai là, Vietcombank cam kết dành tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong tổng số 50.000 tỷ đồng đầu tư vốn đầu tư trái phiếu năm 2018 cũng như mong muốn Thành phố ưu tiên cho Vietcombank mua trái phiếu đô thị để bổ sung nguồn ngân sách cho Thành phố thực hiện Dự án.
- Ba là, Vietcombank nhận định cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước là một Chương trình trọng điểm của Thành phố trong năm 2018 nhằm thu hút nguồn vốn, gia tăng nguồn thu ngân sách cho Thành phố. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho Thành phố sử dụng 67.000 tỷ đồng từ việc cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) từ năm 2017. Số tiền thoái vốn này dự kiến bổ sung vào nguồn vốn đầu tư công trung hạn của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện các dự án đầu tư công quan trọng, cấp bách.

Với kinh nghiệm tổ chức thành công thương vụ thoái vốn tại Sabeco, Vietcombank mong muốn được tham gia phối hợp và sẵn sàng đồng hành cùng Thành phố đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa tại các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn trên các phương diện: ngân hàng trung gian nhận tiền thoái vốn, ngân hàng định giá, ngân hàng tư vấn nghiệp vụ thoái vốn DNNN,...

- Bốn là, với mục tiêu trở thành ngân hàng số một Việt Nam về bán lẻ đến năm 2020 và với mạng lưới 17 chi nhánh và 75 phòng giao dịch trên địa bàn thành phố, Vietcombank sẽ xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính cho người dân “An cư, lạc nghiệp” đối với các hộ dân thuộc diện di dời, chỉnh trang đô thị, góp phần nhanh chóng thực hiện Chương trình đột phá chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 của Thành phố.

Vietcombank nhận định việc hỗ trợ vốn cho người dân Thành phố cũng không kém phần quan trọng để tạo nguồn vốn đối ứng cho chủ đầu tư cũng như Thành phố, đẩy nhanh công cuộc chỉnh trang đô thị.

Với triết lý kinh doanh “Chung niềm tin vững tương lai“, vì sự phát triển chung của thành phố, VCB cam kết đồng hành cùng thành phố thực hiện mục tiêu năm 2018, tạo tiền đề xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế,

tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á, một động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước theo đúng định hướng của Đảng và Nhà Nước.